



ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ เกณฑ์การตัดสินแห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๔	นางสาวอนุสรฯ ขาวเนตร	
๐๐๕	นางสาวชिरารวรรณ พึ่งพวก	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครนั้นหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อฯ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และสุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)

๔. เมื่อรายงานตัวแล้ว ให้ผู้รับการประเมินฯ รออยู่ในบริเวณสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกตัวเข้ารับการประเมินฯ

๕. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมินฯ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา อันเป็นการรบกวนผู้อื่น และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินฯ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมินฯ

๖. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

๗. ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการนี้ที่กำหนดไว้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการมีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกการประเมินฯ ได้

๘. เมื่อเข้ารับการประเมินฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ออกจากบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประเมินฯ โดยพลัน และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอการประเมินฯ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และหรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนบุคคลนั้นก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่ที่รับสมัครของตำแหน่ง และทางเว็บไซต์ <http://suphanburi.m-society.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบุษยามาญ์ มนต์กล้า)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี